

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประเจน บุปผาแสง	ประธานสภา อบต.	
๒	นายวิบูลย์ หงษา	รองประธานสภา อบต.	
๓	นางศรีัญญา ราชเจริญ	เลขานุการสภา อบต.	
๔	นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายพลวุฒิ โคตรดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๖	นางสังวาลย์ ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๗	นางราตรี แน่นอุดร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ลาประชุม
๘	นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๙	นายอุทัย อุดมดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๐	นายสุริยา ลอยคลัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	
๑๑	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๒	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๓	นายสมบัติ ชาดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	
๑๔	นายอามิตรดา เทียกทุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๕	นายประมวล สุมิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๖	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายเสกสรร ไชยตระมาตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายแสวง วรรณโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายนิกาย รัตน์เมือง	นายก อบต.หนองคูขาด	
๒.	นายประยูร มูลราช	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๓.	นายสมหมาย เทียบฤทธิ์	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๔.	นายวิชัย ชมภู่น้อย	เลขานุการนายก อบต.	
๕.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัด อบต.หนองคูขาด	
๖.	นางสาวธามวดี สุวรรณเก	หัวหน้าสำนักปลัด	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๗.	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์ศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๘.	นางอุบล โพธิ์ศรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
๙.	นางจันทร์เพ็ญ หงษ์บุญ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๑๐.	นายปิยะเนตร ปราบพินาศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๑.	สิบเอกอุเทน บ่องเรือ	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	
๑๒.	นางจงดี มาศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๓.	นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมคุณ	นิติกร	
๑๔.	นายไชโย ยศเสนา	นายช่างโยธา	
๑๕.	นายกอบชัย พลชุมแสง	นายช่างโยธา	
๑๖.	นางสาวพิชญ์ณัชชา ศรีลิ่ง	จนท.พัฒนาโครงการกักหั่นลม	
๑๗.	นางกรรปภา รังวิเศษ	พจน.พัฒนา กักหั่นลม	
๑๘.	นางสาวนฤทัย โสติดิษฐ์อาภรณ์	จนท.พัฒนาโครงการกักหั่นลม	

ผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเหตุ
๑.	นางดวงใจ เหลือมพล	๒๗๙ หมู่ ๑๔ ต.หนองคูขาด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

นางศรีัญญา ราชเจริญ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๗ ท่าน ลาประชุม ๑ ท่าน คือ นางราตรี แนนอุดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด หมู่ที่ ๔ ถือว่าครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ประธานในพิธี ได้จุดเทียน รูปบูชาพระรัตนตรัย

-----สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยกมือไหว้และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย-----

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ตามประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน โดยการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดเรียกประชุมสภาฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ ตามที่

-/ฝ่ายบริหาร..

ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภาฯ และให้สภาฯ ได้พิจารณา ซึ่งการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ฝ่ายบริหาร ได้ยื่นญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และจะได้พิจารณาใน ระเบียบวาระของการประชุมฯ ครั้งนี้ต่อไป สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบนะคะ

มติที่ประชุม

ในวันนี้สมาชิกสภาฯ ถือว่ามาประชุม ครบองค์ประชุมนะคะ และในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้มีประชาชนที่สนใจขอเข้ารับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ท่าน คือ นางดวงใจ เหลือมพล รับทราบ

นายประเจน บุบผาแสง

๑.๒ แนะนำข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้แจ้งว่า ได้มีพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ท่าน โอนย้ายมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอให้ฝ่ายบริหารและ พนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาใหม่ แนะนำตัวต่อสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ เชิญครับ

นายนิภาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ทุกท่าน องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคูขาด ได้รับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ ๒ ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ขออนุญาตต่อที่ ประชุมสภาฯ ให้ข้าราชการฯ ดังกล่าวได้แนะนำตัว ครับ

นายปิยะเนตร ปราบพินาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคูขาด กระผมนายปิยะเนตร ปราบพินาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

สิบเอกอุเทน ป้องเรือ
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคูขาด สิบเอกอุเทน ป้องเรือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน และบัญชี โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

นายประเจน บุบผาแสง

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และยินดีต้อนรับข้าราชการทั้งสองท่านที่โอนย้ายมา ใหม่ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ครั้งแรก

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีการประชุมสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้มีการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่าน มา และเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อย และได้มีการจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบล่วงหน้า ขอให้ สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบดูอีกครั้งก่อนที่จะมีการขอมติสภาฯ เพื่อรับรอง

-/รายงาน..

รายงานการประชุมต่อไป หากมีข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะได้ลงนามเพื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะขอแก้ไข รายงานการประชุม กระผมในนามของประธานสภาฯ จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ครั้งแรกต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก โปรดยกมือครับ และขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกฯ ที่ยกมือด้วยครับ
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกะตุ่ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้แถลงร่างข้อบัญญัติ เหตุผลและความจำเป็น ก่อนที่สภาฯ จะได้มีมติรับหลักการของร่างฯ ดังกล่าวต่อไป เชิญครับ

นายนิภาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายนิภาย รัตนเมือง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อประธานสภาฯ และนำเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ กระผมจึงขอแถลงร่างฯ เหตุผลและความจำเป็น ดังต่อไปนี้

นายประเจน บุพบาแสง

-----เอกสารแนบท้ายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ -----
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้แถลงร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ให้สภาฯ ได้รับทราบ ซึ่งก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๔ และข้อ ๕๘ การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนด และก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ประสงค์จะอภิปราย ชักถาม ขอเชิญครับ และเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เชิญครับ

นางศรีัญญา ราชเจริญ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดทุกท่าน ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงระเบียบดังต่อไปนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๔๗ การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในห้องประชุม

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

นายนิคม ราชบุโฮม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ประสงค์จะอภิปราย ชักถาม เชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายนิคม ราชบุโฮม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด หมู่ที่ ๙ ขอสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ของหมู่ที่ ๙ ที่ระบุไว้ในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบอีกครั้ง

นายนิกาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน ขออนุญาตให้รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจง

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

นายสุทธินันท์ พรอินทร์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ หมู่ที่ ๙ ตามร่างข้อบัญญัติฯ เกิดจากความผิดพลาดของรายละเอียด และจะขอแก้ไขให้เป็นไปตามรายละเอียดตามแผนพัฒนาฯ ต่อไปครับ

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนิกาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และฝ่ายบริหารฯ ที่ได้ชี้แจงครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะชักถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากมีเชิญครับ

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายชักถาม กระผมในนามของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เห็นว่า สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

มาพอสมควรแล้ว จึงขอมติที่ประชุมเพื่อปิดการอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่า จะรับหลักการในร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ นี้ หรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ได้ขอปิดการอภิปรายตามระเบียบฯ ข้อ ๖๒ ซึ่งการขอปิดอภิปรายจะต้องมีผู้รับรองจำนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นในห้องประชุมจำนวน ๑๗ ท่าน จะต้องเป็นผู้รับรอง จำนวน ๖ ท่าน ขอผู้รับรอง ครับ

มติที่ประชุม
นายประเจน บุปผาแสง
สมาชิกสภาฯ รับรอง ๑๐ ท่าน

จำนวนผู้รับรองครบตามระเบียบฯ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการรับหลักการของร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฯ นี้ ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ เสียง

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ
นางศรีัญญา ราชเจริญ
เลขาธิการสภาฯ

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ ต่อไป

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดทุกท่าน ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณจะพิจารณาสามารถระมัดระวังไม่ได้ และในการประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควร จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ตามที่เลขาฯ ได้ชี้แจง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดรายละเอียด
ดังนี้ การเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เพื่อทำหน้าที่รับคำแปรญัตติ และ
พิจารณาคำแปรญัตติ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน
ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะมีคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน กี่คน

นายหนูกวน ทวยภา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม
นายหนูกวน ทวยภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ คณะกรรมการ
แปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ คน ครับ

ผู้รับรอง ๑.นายพลวุฒิ โคตรดี

๒. นายสุวรรณ์ เทียนจันทร์

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ครับ / หากไม่มีแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ สมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นควรว่า คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ในร่างข้อบัญญัติฯ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ ท่าน ตามที่ นาย
หนูกวน ทวยภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เสนอมา โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ เสียง

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติ ให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ คน และ
ต่อไป ให้สมาชิกสภาฯ เลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ตามระเบียบฯ
การประชุมสภาฯ ข้อ ๑๐๗ ซึ่งกำหนดให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ ต้อง
มีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยการคัดเลือกทีละคน สมาชิก
สภาฯ ท่านใดที่เสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๑ เชิญครับ

นายอำมิตรตา เทียกทุม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายอำมิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ
นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ครับ

ผู้รับรอง ๑.นายสุรียา ลอยคลั่ง

๒. นายหนูกวน ทวยภา

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๑ อีก
หรือไม่ครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่
๑ คือ นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖

ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๒ นะครับ สมาชิก
สภาฯ ท่านใดที่เสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๒ เชิญครับ

นายสุรียา ลอยคลั่ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุรียา ลอยคลั่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นาย
อุทัย อุดมดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ครับ

ผู้รับรอง ๑.นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์

๒.นายพลวุฒิ โคตรดี

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๒ อีก
หรือไม่ครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่

๒ คือ นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินคนที่ ๒ นะครับ สมาชิก

นางบัวไข คงประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖

สภา ท่านใดที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๓ เชิญครับ
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุก

ท่าน ดิฉันนางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ ขอเสนอ นาย

เสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗ ค่ะ
ผู้รับรอง ๑.นายอมิตรรดา เทียกทุม

๒.นายสุรียา ลอยคลั่ง

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๓ อีก
หรือไม่ครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีแล้ว คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่

๓ คือ นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗
มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คนที่ ๓ อีกหรือไม่

ครับ หากมี เชิญครับ หากไม่มีแล้ว ผมขอสรุปสมาชิกสภา ที่ได้รับ

เลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑.นางบัวไข คงประเสริฐ

๒.นายอุทัย อุดมดี

๓.นายเสกสรร ไชยตระมาตร

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภา

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แล้ว ตาม ข้อ ๔๙ และ

ข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จะต้องส่งร่างข้อบัญญัติฯ

ให้กับคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน พร้อมกำหนดยื่นระยะเวลาเสนอคำแปร

ญัตติ ดังนี้

(๑) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

รวม ๘ ชั่วโมง

(๒) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

รวม ๘ ชั่วโมง

(๓) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

รวม ๘ ชั่วโมง

(๔) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

รวม ๓ ชั่วโมง

รวมระยะเวลา ๒๗ ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง)

พร้อมให้เลขานุการสภา กำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ต่อไป อีกทั้งกำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

เป็นวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งจะมีหนังสือเชิญ

ประชุมฯ แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายประเจน บุปผาแสง

๕.๒ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ เพื่อขอให้สภาฯได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ให้ได้รับทราบ และซักถาม ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติ ต่อไป
เชิญครับ

นายนิภาย รัตนเมือง

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอ

นายก อบต.หนองคูขาด

มอบหมายให้ นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบต่อไป

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดย่อย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณอนุมัติ

๓๗,๒๐๐ บาท

ข้อความเดิม ตั้งจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗

เส้นทางจากบ้านนายเสกสรรไปบ้านฝรั่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.

หนองคูขาดกำหนด เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมฯ ครั้งที่ ๓

หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๒๑

ข้อความใหม่ เส้นทางจากบ้านนายเสกสรรไปบ้านฝรั่ง กว้าง ๒.๕๐ เมตร

ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม.

(ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗

พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับ

เพิ่มเติมฯ ครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๒๑

งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

นายประเจน บุปผาแสง

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจง รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน

มติที่ประชุม

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ ให้สภาฯ ได้รับทราบ และก่อนที่จะมีการลงมติให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถาม หรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายชักถามแล้ว กระทบจึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมา ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

เห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ เสียง

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

๕.๓ พิจารณาขอมติเห็นชอบ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม ท้องที่ ตำบลหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ของ บริษัท วินด์ มหาสารคาม ๒ จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือ ของ บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โซลติง จำกัด (บริษัทฯ)

เรื่องขอมติความเห็นชอบเพื่อติดตั้ง โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม ท้องที่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ของ บริษัท วินด์ มหาสารคาม ๒ จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือ ของ บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โซลติง จำกัด (บริษัทฯ) บริษัทฯเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ทั้ง พลังงานแสงแดด และ พลังงานลมในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และ พลังงานทางเลือกตามนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีผลกระทบต่อการประกอบเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น โดยทางบริษัทได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้ร่วมประชาคมหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง และ ได้รับมติเห็นชอบแล้วจึงได้ขอให้เทศบาลตำบล สันป่าตอง นำเรื่องดังกล่าวบรรจุวาระการประชุมเพื่อขอมติความเห็นชอบต่อไป เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ประสานงานของบริษัทฯได้อธิบายโครงการ เรียนเชิญครับ

นางสาวนฤทัย โสติดิชัยอาภรณ์
จนท.พัฒนาโครงการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบตฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนฤทัย โสติดิชัยอาภรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังลม ในส่วนโครงการ ผลิตไฟฟ้าพลังลม นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศของเรา โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน อันได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอื่นๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งจากสถานะปัจจุบัน ประเทศไทยต้องซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อเป็นเชื้อเพลิงหลักถึงปีละ ๖๕% มาผลิตไฟฟ้าเป็นเงินหลายล้านบาทต่อปี เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดีเซล ถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ในวันจะมีแต่หมดไปจากโลกและราคาแพงขึ้นทุกปี และต้อง

-/ซื้อกระแส..

ซื้อกระแสไฟฟ้าจากประเทศ สปป. ลาว เพื่อเป็นพลังงานใช้ในประเทศเป็น
ค่าใช้จ่ายมูลค่ามหาศาลด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ภาครัฐจึงได้มี
นโยบายหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่สามารถผลิตในประเทศเพื่อความ
มั่นคงด้านพลังงานให้ได้มากที่สุด

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

แล้วถ้าโครงการเกิดขึ้น ชาวบ้าน หรือ อบต. จะได้อะไร

นางสาวนฤทัย โสติดิษฐ์อาภรณ์
จนท.พัฒนาโครงการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบตฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ดิฉัน นางสาวนฤทัย โสติดิษฐ์อาภรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการไฟฟ้า
พลังลม ขอตอบคำถามตามที่ท่านประธานฯ ได้มีข้อซักถาม หากโครงการ
เกิดขึ้น จะมีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อช่วยในการก่อสร้างโครงการ
และดำเนินโครงการ และ เกิดอาชีพใหม่ๆในพื้นที่ เช่น อาชีพเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากจะมีประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เข้ามาดูกังหันลมเป็นผลให้
เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้นจากการขายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ร้านค้า
ต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้คนในท้องถิ่นไม่ต้องย้ายจากถิ่นฐานเพื่อหา
งานทำ อบต.ท้องถิ่น ได้รับเงินภาษี และ ได้รับเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้า จน
สิ้นสุดโครงการ

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลมมีผลดีอย่างไรบ้าง

นางสาวนฤทัย โสติดิษฐ์อาภรณ์
จนท.พัฒนาโครงการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบตฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ดิฉัน นางสาวนฤทัย โสติดิษฐ์อาภรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการไฟฟ้า
พลังลม โครงการเป็นโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ลด ภาวะโลกร้อน ลด
งบประมาณของประเทศจากการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ประเทศไทย
ไม่มีเป็นแหล่งพลังงานไม่มีวันหมด ไม่มีมลพิษทางอากาศ ลดภาระการ
ลงทุนของภาครัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพลังงานหมุนเวียน มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่นโดยผ่านการจัดจ้างและภาษี และ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

วิธีดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลมทำอย่างไร

นางสาวนฤทัย โสติดิษฐ์อาภรณ์
จนท.พัฒนาโครงการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบตฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ดิฉัน นางสาวนฤทัย โสติดิษฐ์อาภรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการไฟฟ้า
พลังลม ขอตอบว่า วิธีดำเนินการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลมนั้นได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินการ โดยมีหลักการ ดังนี้
๑. กำหนดจุดที่ตั้งกังหันลมตามมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยในโครงการ จำนวน ๑ สถานี
๓. ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างต้นกังหันลม กับ สถานีไฟฟ้าย่อย
๔. ปักเสาพาดสาย หรือ วางสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวถนนเชื่อมระหว่างต้น
กังหันลม และ สถานีไฟฟ้าย่อย

-/๕.ก่อสร้าง..

๕. ก่อสร้างทางปิกเสาพาดสาย หรือ วางสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวนอน
เชื่อมระหว่าง สถานีไฟฟ้าย่อยในโครงการ กับ ระบบสายส่งของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี
องค์ประกอบจากข้อ ๑-๕ ดังกล่าวที่ว่ามา คือ พื้นที่ของโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังลม

นายนิทาย รัตน์เมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านในส่วนโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังลมนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศของเรา ประเทศของเรา
ก็ได้มี โครงการลักษณะเดียวกันอยู่ในหลายจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาทางสภาฯ
ของเราก็ไม่ได้ปิดกั้นกับบริษัทใดๆที่จะเข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่ของเรา
เราพร้อมที่จะพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการโดยเฉพาะโครงการ
พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยประโยชน์ที่จะได้รับคือ
เจ้าของที่ได้รับเงินชดเชยเพื่อเป็นที่ตั้งกังหันลม ถนนและพื้นที่โครงการ
ส่วนชุมชนจะได้รับเงินกองทุนพัฒนาชุมชนตามที่รัฐกำหนดเพื่อจัดสรรเงิน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบ
โรงไฟฟ้า เกิดการสร้างงาน ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีอาชีพเสริม
เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านที่เสนอขอไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน เราสามารถใช้กองทุนดังกล่าวในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้กับหมู่บ้านได้

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอมติเห็นชอบ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม ท้องที่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม ของ บริษัท วินด์ มหาสารคาม ๒ จำกัด และ/หรือ บริษัท
ในเครือ ของ บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิ้ง จำกัด โดยให้บริษัทฯ
ดำเนินการขออนุญาตกับกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นให้แล้วเสร็จก่อน
ดำเนินการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ พนักงานส่วนตำบล จะ
ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ หากมี เชิญครับ
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสำรวจความต้องการในเครื่องมือจักรกล
การเกษตร โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กับสภาพพัฒนาเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งสั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความต้องการเครื่องจักรการเกษตรต่าง ๆ จึง
ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้านได้รับทราบ และหากสนใจ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ สามารถแจ้งความต้องการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดได้ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ ขอสอบถามเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือจักรกลการเกษตรตามที่ฝ่ายบริหารได้แจ้งนั้น จะให้มาเป็นหมู่บ้านหรือตำบล

นายสุทินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงว่าเป็นการสำรวจจะมีความต้องการในภาพรวมของตำบลหรือจะลงรายละเอียดเป็นกลุ่มต่างๆ หรือหมู่บ้านก็ได้

นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานโครงการ ปี ๒๕๖๕ ของหมู่ที่ ๑๓ ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน อย่างไร หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง

นายสุทินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจง เกี่ยวกับโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งอาจจะดำเนินการล่าช้าพอสมควร เพราะมีข้อผิดพลาดตั้งแต่กองช่างไปสำรวจก่อนการตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ เมื่อถึงคราวที่จะดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้เพราะพื้นที่ที่จะดำเนินการมีปัญหา อาจจะต้องมีการปรับแผนพัฒนาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อไป ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในคราวถัดไปให้เร็วที่สุด

นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ที่ผ่านมาเรื่องรถกู้ชีพของตำบลหนองคูขาด ซึ่งในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ ก็ได้ตั้งไว้ จึงขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ

นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆ ที่ทางอำเภอจัดขึ้นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดจัดขึ้นทุกครั้ง และเรื่องศึกษาดูงานขอสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร เพราะโครงการฯ ดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกสภาฯ

นายสมหมาย เทียบฤทธิ์ รองนายก อบต. เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสมหมาย เทียบฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้กล่าวมา เรื่องจัดซื้อรถกู้ชีพ หรือโครงการศึกษาดูงาน ทางฝ่ายบริหารก็ได้บรรจุ

นายนิทาย รัตน์เมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

ไว้ในร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายนิทาย รัตน์เมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงและนำเสนอเรียนเรื่องต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการอยู่ เรื่องแรกคือ เรื่องโครงการศึกษาดูงาน ปี ๒๕๖๕ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม ซึ่งในข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ถ้าเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาฯ ก็สามารถดำเนินการได้ และส่วน การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารก็ได้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ยกเว้นบ้างหมู่บ้านอาจจะช้าเพราะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนด และเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งฝ่ายบริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งดำเนินการกันอยู่ โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น หากเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการต่อไป

นายประยูร มุลราช
รองนายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายประยูร มุลราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ อยากรจะขอคุณทำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องแรก เรื่องของรถกู้ชีพ ที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องที่สองคือเรื่องศึกษาดูงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้เล็งเห็นความสำคัญ ส่วนเรื่องรายละเอียดนั้นจะขอมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าวนี้เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนเรื่องสุดท้าย คือเรื่องงานโครงสร้าง ตามโครงการต่างๆ ของปี ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารจะได้เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างดีที่สุด ขอขอบคุณครับ

นายประเจน บุปผาแสง

มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนตำบลท่านใดที่จะชี้แจง ประชาสัมพันธ์ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ผู้จดยางงานการประชุม

(นางศรีัญญา ราชเจริญ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

-/ผู้รับรอง..

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายประเจน บุปผาแสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางบัวไข คงประเสริฐ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖

(นางราตรี แน่นอุดร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔

(นายสุรียา ลอยคลัง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗